



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๖๗ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นในการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประเมินด้านผลงานของผู้ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน

ลำดับที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๗๙๐๐๑	นางเพชรลัดดา เกษเดช	

๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินด้านความสามารถ
ในการนิเทศการศึกษา จำนวน ๕ ชุด กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

๓. ให้สรุปผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาที่สะท้อนผลการนิเทศต่อครู สถานศึกษา หน่วยงาน
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ แบบ TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์
จำนวน ๕ ชุด ภายหลังจากประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗

๔. ให้ผู้ผ่านการประเมินด้านผลงาน เข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หากผู้เข้ารับการประเมิน ไม่ไปรายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด
ถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการประเมิน

๕. สำหรับอุปกรณ์ที่ผู้เข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาจำเป็นต้องใช้
ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินจัดเตรียมมาด้วยตนเอง

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การดำเนินการคัดเลือกในครั้งนี เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีกรณีทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวรุ่งกานต์ สีสุธา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒